



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2560

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	<p>ยุทธศาสตร์เด็กปฐมวัย</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ เปิดเผยความคืบหน้าการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ ว่า การดูแลเด็กปฐมวัยจะต้องดูแลตั้งแต่แรกเกิด จนกระทั่งเข้าสู่ระบบการศึกษา ซึ่งต้องดูว่ากระทรวงใดบ้างที่เกี่ยวข้อง และต้องเข้ามารับผิดชอบอย่างไร เพื่อให้ดูแลเด็กให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและส่งต่อในระดับที่สูงขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำแผนปฏิบัติการและพิจารณาส่วนที่จะขยายขอบเขตการดูแล คาดว่าการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการต่างๆ จะเสร็จภายในเดือน พ.ย.นี้</p>
ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย เว็บไซต์ไทยรัฐ	<p>การจัดซื้อยาตามพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.นพพร ชื่นกลิ่น ผอ. อภ. เปิดการประชุม “แนวทางการจัดหาและเวชภัณฑ์จาก อภ. ตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง” และกล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อให้หน่วยบริการเกิดความเชื่อมั่นในการจัดหาและเวชภัณฑ์ของอภ.ให้สอดคล้องกับพ.ร.บ.ดังกล่าว และสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดมุ่งหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงของพ.ร.บ.ฯ เพื่อให้เกิดความรัดกุมในการจัดหาและเวชภัณฑ์ ป้องกันการทุจริตเกิดการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า มียาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องภายใต้ความจำกัดของงบประมาณ ขอให้ ผอ.รพ.ทั่วประเทศดำเนินการดังนี้ 1.ใช้พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นเครื่องมือบริหารการใช้จ่ายสมเหตุผล เพื่อให้การใช้จ่ายในโรงพยาบาลทรงคุณค่า 2.ให้รพ.ทุกแห่งตรวจสอบคลังยา หากพบมีการใช้จ่ายผิดปกติ ขอให้ดำเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานมายังส่วนกลางทันที</p> <p>สำหรับการจัดซื้อยาในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ขณะนี้ต่อรองได้เกือบ 100% เหลืออีก 2 รายการส่วนใหญ่ราคาเท่าเดิมและบางส่วนถูกลง ประหยัดงบประมาณได้กว่า 80 ล้านบาท โดยอภ.ยืนยันว่าจัดซื้อยาทันแน่นอน</p>
มติชน คอลัมน์ ข้าราชการสายสะพาย	<p>กรม อ. รับรางวัลศูนย์ข้อมูลข่าวสารโดดเด่น</p> <p>-เสนอข่าว กรมอนามัยได้รับการประกาศรายชื่อหน่วยงานที่มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยจะได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ในโอกาสครบรอบ 19 ปีของการประกาศใช้พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โดยภาพรวม มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 68 หน่วยงาน แยกเป็น ส่วนกลาง 7 หน่วยงาน ส่วนภูมิภาค 13 หน่วยงาน ส่วนท้องถิ่น 2 หน่วยงาน และรัฐวิสาหกิจ 46 หน่วยงาน</p>
ThaiPBS เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>เตรียมแผนรับมือน้ำท่วม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัด สธ. กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนัก 9-11 ต.ค.นี้ ว่า ได้กำชับให้รพ.ในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมเตรียมแผนป้องกันน้ำท่วม ขนย้ายอุปกรณ์การแพทย์ ยา-เวชภัณฑ์ ออกซิเจนสำรองอาหารและน้ำสำหรับผู้ป่วยให้เพียงพอ สำรองระบบสำรองไฟฟ้าให้พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ ยังได้วางแผนบริการประชาชนในภาวะน้ำท่วม เช่น การขนย้ายผู้ป่วย การส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งการจัดบริการตรวจรักษาอกรพ. และจัดทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทีมหมอครอบครัวดูแลถึงบ้าน เพื่อให้การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนกลางพร้อมสนับสนุนตลอด 24 ชั่วโมง ขอเตือนประชาชนอยู่ในบริเวณที่มีน้ำท่วมหรือจะเดินทางไปในบริเวณที่มีน้ำท่วม ยึดหลัก “3 ห้าม 2 ให้” เพื่อป้องกันการจมน้ำ ดังนี้ 3 ห้าม คือ ห้ามหาปลา/เก็บผัก ในช่วงน้ำไหลหลาก ห้ามดื่มสุราแล้วลงเล่นน้ำ และห้ามเด็กเล็กลงเล่นน้ำ ส่วน 2 ให้ คือ ให้สวมเสื้อชูชีพ และให้เดินทางเป็นกลุ่ม หากประสบอุบัติเหตุจะได้ช่วยเหลือกันได้ หากเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร 1669</p> <p>ด้าน พญ.ภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผอ.รพ.สุโขทัย กล่าวว่า ได้เตรียมความพร้อมโดยประสานกับชลประทานจังหวัดสุโขทัย ระดมติดเครื่องสูบน้ำ 8 เครื่อง เตรียมพร้อมระบายน้ำได้ทันที และได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบักแบ็ก 300 ใบ หากมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมภายในรพ.</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	-เสนอข่าว แม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่บ้านจิกสามร้อย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร กว่า 20 หลังคาเรือน ห้องน้ำใช้การไม่ได้ ต้องพายเรือออกไปปล่อยทุกซั ขณะที่สสอ.บึงนาราง รพ.สต.บางลาย และเจ้าหน้าที่อสม. ได้ลงพื้นที่แจกจ่ายยารักษาโรคให้กับชาวบ้าน เนื่องจากน้ำท่วมขังมานานกว่า 3 เดือน
ไทยโพสต์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ คอลัมน์: ตรีศูล	<p>โครงการก้าวคนละก้าว</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ.และโฆษก สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า กิจกรรม “ก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ” ที่ตูน บอดี้สแลม จัดขึ้นเพื่อระดมทุนจากประชาชนมอบให้รพ.ภาครัฐในสังกัดสธ.และกระทรวงกลาโหม 11 แห่ง เพื่อพัฒนาและจัดหาเครื่องมือแพทย์นั้น เป็นตัวอย่างของแนวทางประชารัฐ ที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนพัฒนาและสนับสนุนดูแลรพ. ซึ่งประเทศไทยมีรพ.รัฐทุกสังกัดมากกว่า 10,000 แห่ง และรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณทุกปีในการจัดบริการประชาชนทั่วประเทศกว่า 65 ล้านคน โดยสธ.ได้ทำแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ พ.ศ.2560-2564 จัดสรรบุคลากร สิ่งก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ให้แก่รพ.ในสังกัดทั่วประเทศตามความจำเป็นด้านสุขภาพที่แท้จริงในพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตามเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยปีงบประมาณ 2560 ได้รับการจัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์การแพทย์ 2,702,568,000 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากประชาชนผู้มีจิตกุศลรวมทั้งองค์กรต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยการจัดกิจกรรมของตูนครั้งนี้ ได้มีการหารือกับผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งรพ. 10 แห่งในสังกัด ซึ่งสธ.ขอบคุณและพร้อมสนับสนุนกิจกรรมอย่างเต็มที่ ขอเชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมสนับสนุนให้กำลังใจ ซึ่งชมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากจะได้ความสุขจากการเป็นผู้ให้แล้ว ท่านยังได้ช่วยชีวิตผู้ป่วยอีกด้วย</p> <p>-เสนอข่าว ตูนเข้ารับมอบเงินบริจาค 24,000,000 บาท จากกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ เพื่อสนับสนุนโครงการครั้งนี้ที่ส่งเสริมให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้านสาธารณสุข</p> <p>-กล่าวชื่นชมตูน บอดี้สแลม และโครงการ “ก้าวคนละก้าว” วึ่งเหนือจรดใต้หารายได้เพื่อ 11 รพ.ในทุกภาคของประเทศ ว่า เป็นความตั้งใจดี เป็นเจตนาบริสุทธิ์ มองข้ามปัญหาไปสู่ทางแก้ และเชิญชวนสนับสนุน ส่วนพวกที่น่ารังเกียจที่ดูหมิ่นทำมาจโมติรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข อย่าไปให้ราคา</p>
ไทยรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย ทีวีช่อง 5	<p>วันสุขภาพจิตโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 10 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันสุขภาพจิตโลก ปีนี้กรมสุขภาพจิตจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิด “จิตดีดี...มีสุข...สนุกกับงาน” เน้นรณรงค์ในกลุ่มวัยทำงานซึ่งพบมีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด โดยทั่วโลกพบคนวัยทำงานเป็นโรคซึมเศร้าถึง 300 ล้านคน และมีภาวะเครียด วิตกกังวล 260 ล้านคน ส่วนไทยพบคนวัยทำงาน 20-59 ปี มีปัญหาสุขภาพจิตมากที่สุด มีการฆ่าตัวตายสูงที่สุดประมาณ 8 คนต่อประชากรหนึ่งแสนคน กรมฯ ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตวัยทำงานด้วยโปรแกรมสร้างสุขในสถานประกอบการ</p>
ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าวไทย	<p>วันไซโลก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า คณะกรรมการไซ้ไ้ระหว่างประเทศ (IEC) ได้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 ของเดือนต.ค.ของทุกปี เป็นวันไซโลก เพื่อรณรงค์และส่งเสริมการบริโภคไซ้ เนื่องจากเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง หาได้ง่าย และเหมาะสมสำหรับทุกเพศ ทุกวัย โดยเด็กอายุตั้งแต่ 6 เดือน ให้เริ่มที่ไซ้แดงต้มสุก วันละครึ่ง-1 ฟอง เด็กอายุ 7 เดือนขึ้นไป กินไซ้ต้มสุกวันละครึ่ง-1 ฟอง และเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป ถึงวัยสูงอายุ กินไซ้ต้มสุกได้วันละฟอง ส่วนผู้ป่วยเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง กินไซ้ได้ 3 ฟองต่อสัปดาห์ หรือตามคำแนะนำของแพทย์ อย่างไรก็ตาม ควรเลี่ยงการกินไซ้ดิบเพราะอาจปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และไซ้ขาวที่ไม่สุกจะขัดขวางการดูดซึมไบโอติน ซึ่งเป็นวิตามินบีชนิดหนึ่งในลำไส้ ทำให้ร่างกายไม่สามารถดูดซึมไบโอตินไปใช้ประโยชน์ได้</p>
เดลินิวส์	<p>แคดเมียมในซ็อกโกแลต</p> <p>-เสนอข่าว จากข้อมูลการสุ่มตรวจซ็อกโกแลตทั้งที่นำเข้าและผลิตในประเทศไทยจำนวน 19 ตัวอย่าง พบ 18 ตัวอย่างปนเปื้อนสารตะกั่วและแคดเมียม นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ อย.ชี้แจงว่า การปนเปื้อนโลหะหนักในซ็อกโกแลตเป็นการปนเปื้อนตามธรรมชาติ จากน้ำหรือดินที่เป็นแหล่งปลูกโกโก้ การบริโภคยังถือว่ามีความปลอดภัย เนื่องจากตัวอย่างที่พบมีปริมาณต่ำกว่ามาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข</p>
ไทยรัฐ คอลัมน์ สารพัน	<p>ชมเชยบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา</p> <p>-เสนอจดหมายจาก คุณจุฑานันท์ คำปล้อง ชื่นชมบุคลากรสถาบันประสาทวิทยา ทั้งแพทย์และพยาบาลทำให้การ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ปัญหา	ดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วย โดยไม่แสดงอาการไม่พึงพอใจ หงุดหงิด หรือรำคาญใด ๆ และขอชมเชย พญ.พิมลพรรณ วิเสสสารกุล เป็นพิเศษ ที่ดูแลสอบถามรายละเอียดในการวินิจฉัยโรคให้กับผู้ป่วยเป็นอย่างดี อยากให้มีแพทย์แบบนี้ในโรงพยาบาลของรัฐมาก ๆ เพราะสร้างความประทับใจให้ผู้ป่วย และเป็นต้นแบบที่ดี เป็นตัวอย่างให้บุคคลอื่น ๆ ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
กรุงเทพธุรกิจ	ปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร -เสนอบทความ กล่าวถึงปัญหาการตั้งครุฑก่อนวัยอันควรว่า ถ้าพ่อแม่ ครอบครัว มีความพร้อม แม้ว่าจะตั้งครุฑก่อนวัยอันควรก็อาจจะไม่มีปัญหา แต่ที่เป็นปัญหามาจากการปล่อยปละละเลยของครอบครัวและสังคมโดยรอบ เด็กและเยาวชนมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งทั้งหลายกระทรวงพยายามช่วยกันแก้ปัญหาจึงยังไม่เกิดผล เพราะแก้ปัญหาไม่ตรงจุด ทั้งนี้ เห็นด้วยกับการสอดแทรกเรื่องดังกล่าวในบทเรียน แต่นอกเหนือจากการให้ความรู้แล้ว อาจต้องมีมาตรการทางสังคมอย่างอื่นประกอบ เพื่อเป็นการปรามพฤติกรรม
ไทยรัฐ	จัดกิจกรรมให้ผู้ป่วยติดเชื้อ -เสนอข่าว นพ.ศราวุธ สันตินันตรักษ์ นายก อบจ.หนองบัวลำภู ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการ "วิ่งด้วยใจ...ให้ผู้ป่วยติดเชื้อ" โดยมีสสจ.หนองบัวลำภู รพ.หนองบัวลำภู ชมรมวิ่งเพื่อสุขภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 7 ม.ค. 2561 เพื่อหาทุนดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อใน จ.หนองบัวลำภู ประมาณ 400 กว่าราย
สยามบันเทิง	เดิน-วิ่ง 'รักเรา รักษ์เช่า' -เสนอภาพข่าว นพ.มานัส โพธาภรณ์ ผอ.รพ.ราชวิถี เป็นประธานเปิดงาน เดิน-วิ่งเพื่อผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม "รักเรา รักษ์เช่า ไม่เก๋เลย" เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ใส่ใจและดูแลสุขภาพตนเองด้วยการออกกำลังกาย สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคม สร้างความร่วมมือร่วมใจในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษา รายได้มอบให้กองทุนผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า มูลนิธิรพ.ราชวิถี มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมฯ กว่า 2 พันคน ณ นอร์ธปาร์ค ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ
ไทยรัฐ เดลินิวส์	กฎหมายห้ามสูบบุหรี่บนชายหาด -เสนอข่าว กรณีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เตรียมออกประกาศห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาด หลังสำรวจพบก้นบุหรี่ปนเปื้อนในทะเลและชายหาดจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม โดยจะห้ามสูบบุหรี่บนชายหาดในพื้นที่น่าน้ำ 20 แห่ง ในวันที่ 1 พ.ย.นี้ ซึ่งหลังจากทช.มีคำสั่งดังกล่าว มีเสียงตอบรับจากสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยกรมควบคุมโรคได้ติดต่อมาเป็นรายแรก เพื่อขอหารือและนัดประชุมเพื่อเตรียมต่อยอดดำเนินการ นอกจากนี้ ทช.กำลังนัดคุยกับอธิบดีกรมเจ้าท่า หามาตรการสำหรับป้องกันการทิ้งก้นบุหรี่ลงในทะเลของเรือท่องเที่ยวและเรือโดยสาร คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้
ไทยรัฐ	อหิวาต์ในค่ายโรฮีนจา -เสนอข่าว องค์การอนามัยโลกจัดส่งวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรค 900,000 โดส ไปยังค่ายผู้ลี้ภัยชาวโรฮีนจาในบังกลาเทศ เพื่อป้องกันโรคระบาด หลังมีรายงานผู้ลี้ภัยล้มป่วยด้วยโรคท้องร่วงกว่า 10,000 คน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch